



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ศูนย์สุขภาพอัจฉริยะ “สถานีใส่ใจ”

สื่อที่นำเสนอ : ภาพข่าวไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, thebangkokinsight, เว็บไซต์ thunhoon, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ efincethai, บ้านเมืองออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, thaigov

-เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ "สถานีใส่ใจ" (Smart Preventive Healthcare) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. มูลนิธิรพร. และรพร.สระแก้ว ให้บริการในปั้มน้ำมันปตท. อ.เมือง จ.สระแก้ว วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. มีบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ตรวจสุขภาพ 2.ระบบรักษาแพทย์ทางไกลระหว่างศูนย์ดูแลสุขภาพฯ กับแพทย์รพร.สระแก้ว 3.ตุ้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน 4.ล็อกเกอร์เก็บยา สามารถแจ้งให้รพร.สระแก้วส่งยามาไว้ที่ล็อกเกอร์ได้ และ 5.แอปพลิเคชัน "ใส่ใจ" สำหรับใช้นัดหมายแพทย์

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้ตั้งกก.พิจารณาผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี โดยมี ปลัด ก.เกษตรฯ เป็นประธาน โดยวันที่ 6 พ.ย. 2562 นัดหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแบนสารเคมี อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชนที่นำเข้าผลผลิตด้านการเกษตร และรายงานต่อนายกฯ

-ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า มติการแบน 3 สารเคมี จะไม่มีการทบทวนใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยากรให้หยุดบิดเบือนข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และอยากให้ก.เกษตรฯเข้าไปดูแลเรื่องการหาสารทดแทนหรือหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงกรณีมีความกังวลว่าจะมีการทบทวนการแบนสารเคมีอันตราย ว่า การกำหนดค่า MRL ของสินค้าเกษตรในประเทศไทย เป็นการทำงานร่วมกันของ ก.เกษตรฯ และ อย. และอาจรวมถึงก.พาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการค้า แต่ไม่ใช่บทบาทและความรับผิดชอบของรมว.อุตสาหกรรม

รับมอบอาคารรังสีรักษา

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เป็นประธานรับมอบอาคาร สหไทยรังสีรักษา รพ.มหาสารคามนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารจากเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช 30 ล้านบาท และนายจิมมี่ ขวาลา นักธุรกิจผ้า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ นายจิมมี่ยังได้บริจาคเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดเครื่องที่ 2 ให้กับรพ.มหาสารคามนครศรีธรรมราช มูลค่า 25 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ขอบคุณ คุณจิมมี่ ขวาลา ห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช ที่ร่วมกันบริจาคอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

กรมวิทย์ฯ ของบฯ สร้างอาคาร 12 ชั้น

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีห้องปฏิบัติการ 494 ห้อง มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี ขาดไป 114 ห้อง สภาพห้องไม่ผ่านมาตรฐานสากล จึงเสนอรมว.สธ. ขอรับการสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการและบ่มเพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ (MSI) 12 ชั้น แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1.กลุ่มห้องปฏิบัติการเครื่องมือพิเศษ เคมีชีวเคมี พันธุกรรม ชีวโมเลกุล 2.กลุ่มห้องปฏิบัติการติดเชื้อ ปลอดภัย เซลล์เพาะเลี้ยง เซลล์ต้นกำเนิด 3.ศูนย์ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และศูนย์วิจัยทางคลินิก และ 4.กลุ่มสำนักงานนวัตกรรม ห้องประชุม ส่วนความปลอดภัย ห้องควบคุมอุณหภูมิ และห้องเก็บตัวอย่าง งบประมาณ 981 ล้านบาท ก่อสร้างในปี 2564-2566

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

สื่อที่นำเสนอ : ผวก.ออนไลน์, เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาหลังเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ว่า ได้มอบหมายกองระบาดวิทยาประสานงานตามกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเกิดจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด การจะรู้ว่าป่วยหรือไม่ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โรคเนื้องอก

สื่อที่นำเสนอ : เวิร์คพอยท์นิวส์, thaiguote, คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผย ว่า โรคเนื้อเน่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในแผล ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus aureus พบบ่อยในช่วงฤดูฝน มักพบในผู้ที่มีบาดแผลเล็กน้อย หรือแผลจากการถูกแมลงหรือยุงกัด แล้วสัมผัสกับแบคทีเรียที่อยู่ในดินหรือน้ำ และอาจดูแลแผลไม่ดี ทำให้ติดเชื้อซ้ำซ้อน ผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคเนื้อเน่า ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือด เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ คนอ้วน ผู้ที่กินยาสเตียรอยด์หรือยาชุด ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ เป็นต้น ดังนั้น ขอให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ หากมีบาดแผล ต้องทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อ หากถ้าปวดบริเวณแผล บวม ร้อน แดงมากขึ้น หรือมีไข้ร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	
<p>พฤติกรรมรับน้องรุนแรง สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการรับน้องว่า สะท้อนถึงแนวคิดและวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน พฤติกรรมรับน้องรุนแรงจะเป็นการบ่มเพาะให้เกิดระบบอุปถัมภ์ การยอมรับการใช้อำนาจความรุนแรง มีผลระยะยาวต่อทุกระบบ โดยเฉพาะราชการ เกิดการสืบทอดอำนาจ หากเด็กได้รับความรุนแรงจะเกิดอาการหวาดผวา รู้สึกไม่ปลอดภัย บางคนอาจมีผลต่อสุขภาพจิต จำเป็นต้องใช้มีสื่ออาชีพมาช่วยเหลือแก้ไข</p>	
<p>สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์bangkoktoday</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นายธีรเดช เกิดสง่าวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ ทาวน์เฮาส์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผอ.รพ.วิมุต อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด และ พ.ต.พญ.จันทร์จา เจนณวาสนา นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตามหลักฉันทศึกษา (MBL: Mind-Based Learning) ผ่านการเล่นตามแนวทาง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย 0 – 8 ขวบ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ พร้อมช่วยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน</p>	-
<p>วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก 2562 สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก ปี 2562 วันที่ 3 พ.ย.ของทุกปี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกัน และมีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ทั้งยังมุ่งแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่</p>	-
<p>มะเร็งศีรษะและลำคอ สื่อที่นำเสนอ: ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความว่า ข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 ปีละกว่า 70,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน โดยมะเร็งศีรษะและลำคომียังภัยเสี่ยงเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือติดนิสัยเคี้ยวหมากพลู ตำแหน่งที่พบบ่อย 3 อันดับ ได้แก่ 1.มะเร็งช่องปาก 2.มะเร็งกล่องเสียง อากาโรคคือ เสียงเริ่มเปลี่ยน เสียงแหบเรื้อรัง กลืนอาหารลำบาก สำล็กอาหาร หรือเจ็บขณะกลืน มีเสียงดังขณะหายใจ หายใจลำบาก ไอเรื้อรัง มีเสมหะปนเลือด และมีก้อนบริเวณคอหรือคอบวม 3.มะเร็งหลังโพรงจมูก อากาโรคคือ หูอื้อหรือการได้ยินลดลง ส่วนมากมักเป็นที่หูเพียงข้างเดียว คัดแน่นจมูก มีเลือดกำเดาไหล ปวดศีรษะ ชาบริเวณหน้า มองเห็นภาพซ้อน และมีก้อนบริเวณคอ เนื่องจากมะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง</p>	